

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า,เจ้าหน้าที่เฟดบางส่วนระบุตลาดมองดบ.สหรัฐแข็งลมมากไป

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง ขณะที่ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บางราย ทำให้ตลาดยังสับสนกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ และทำให้ทิศทางของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ ยังไม่ชัดเจน

*ดิลเลอร์ คาดเงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.40 และแนวต้านที่ 35.10

*ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับเยนและยูโรในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย แต่รักษาช่วงบวกเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย, แคนาดา และนิวซีแลนด์ ซึ่งร่วงลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์

*ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ ขณะที่นักลงทุนส่งคำสั่งขายก่อนการประชุมทบทวนนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย(RBA) ในวันนี้ ขณะที่ RBA กำลังเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้น ให้ชะลอการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย

*การพุ่งขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลีย สะท้อนถึงการร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประธานเฟด ส่งสัญญาณใช้ความระมัดระวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*สัญญาณล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย ระบุว่า เฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ แต่ นายเอริก โรเซนเกรน ประธานเฟดสาขาบอสตัน เตือนว่า ตลาดสัญญาณล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยอาจจะ "มองมุมลบบอกเกินไป" โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่า ดูเหมือนว่าปัจจัยเสี่ยงภายนอกต่อเศรษฐกิจสหรัฐกำลังบรรเทาลง

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 927.61 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 1.14 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 587.24 ล้านบาท

*09.07 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.35/37 จาก 35.25 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.192/293 จาก 40.109 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.76/81 จาก 111.31 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1395/99 จาก 1.1390 เมื่อวาน

"บาทอ่อนค่าลงมา จากคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่เฟดบางคน ที่บอกว่าที่ตลาดตีความกันก่อนหน้านี้ว่า เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวในปีนี้อาจจะไม่ใช่ออย่างนั้น แล้วมีhouse ใหญ่ๆบางเจ้าก็ออกมาบอกว่า ถึงเวลาที่ควรที่จะซื้อดอลลาร์/เอเชีย กลับบ้างแล้ว" ดิลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้